

Khi dân vận chính quyền được phát huy

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, tạo được chuyển biến rõ nét.



Các văn bản được xã Hòa Bình (Vũ Thư) công khai theo quy định để người dân tiện theo dõi.

Đồng chí Đỗ Thị Hồng Liên, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Vũ Thư cho biết: Để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Không chỉ đơn giản hóa và rút ngắn được thời gian giải quyết thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân mà chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức cũng được nâng cao theo hướng tôn trọng và gắn gũi với

người dân hơn. Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là cơ quan chính quyền của huyện về công tác dân vận đã được nâng lên. Là cán bộ phụ trách tư pháp - hộ tịch xã Hòa Bình (Vũ Thư), hàng ngày anh Phạm Hồng Anh đều có mặt tại trụ sở để giải quyết các yêu cầu của người dân liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Anh chia sẻ: Chiều thứ bảy nào tôi cũng có mặt ở trụ sở để tiếp công dân. Những khi người dân

có việc cấp bách tôi vẫn giải quyết không quản ngoài giờ hay ngày lễ, ngày nghỉ. Tôi luôn ý thức điều đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ của bản thân, có thể giải quyết giúp người dân nhanh bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Sự nhiệt tình, trách nhiệm của anh Anh cũng như đội ngũ cán bộ, công chức xã Hòa Bình do vậy được nhiều người dân ghi nhận. Ông Phạm Đại Biểu, thôn Trung Hồng cho biết: Tôi ít khi lên xã giải quyết thủ tục hành chính. Gần đây tôi có lên để

nghe giải quyết chế độ thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cán bộ, công chức giải quyết công việc rất khoa học, công minh, chính trực, để lại ấn tượng rất tốt. Những vấn đề chưa rõ tôi đều được giải đáp tận tình nên rất hài lòng.

Cùng với Vũ Thư, trong năm qua, công tác dân vận chính quyền của huyện Hưng Hà cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đồng chí Trần Thị Vân, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy: Để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, huyện thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ, gắn việc thực hiện công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn; để cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện. Cùng với đó, các địa phương quan tâm đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ và nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong hoạt động giám sát. Trước khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, huyện yêu cầu

cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức và công dân; chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh đó, huyện không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Vì vậy, những vấn đề bức xúc, nổi cộm như nước sạch, môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng... đều được giải quyết.

Trong năm, thực hiện chỉ đạo của cấp ủy về tăng cường công tác dân vận chính quyền, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp làm tốt công tác dân vận; kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; quan tâm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Hiện nay, 100% thủ tục hành chính được thực hiện tại trung tâm hành chính công xã (tỉnh và huyện); đã rà soát, cắt giảm ổn định 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính (giảm hơn 10.600 ngày; trung bình giảm 10,2 ngày/thủ tục) so với quy định hiện hành; tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức bộ máy

cơ quan chuyên môn của các tổ chức, đơn vị. Công khai và duy trì hoạt động có hiệu quả đường dây nóng của UBND tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố để kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin, phản ánh của tổ chức, cá nhân. Tập trung giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nghiêm chỉnh thực hiện đạo đức công vụ, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao năng lực quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, làm việc với cơ quan nhà nước... Ngoài ra, UBND tỉnh còn ưu tiên tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển sản xuất; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân; tiếp nhận và phản hồi các thông tin về cơ chế, chính sách; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp; giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo thực hiện tốt chính sách với người có công, chính sách an sinh xã hội; triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội; chủ động cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

ĐÀO QUYN

TIỀN HẢI Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 76,29%

Đến nay, hộ dân sử dụng nước sạch trong toàn huyện Tiền Hải đạt 51.585/67.610 hộ, chiếm tỷ lệ 76,29%. Để nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo kế hoạch đề ra, Tiền Hải đang tích cực thực hiện các giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động nhân dân sử dụng nước sạch nhằm bảo đảm sức khỏe, vệ sinh môi trường của người dân. Hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo... khi tham gia đấu nối, sử dụng nước sạch. Giải quyết kịp thời các kiến nghị, thắc mắc của nhân dân về việc lắp đặt, sửa chữa trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các ngành liên quan và địa phương theo dõi, giám sát chất lượng nước, bảo đảm quy định về giá, các dịch vụ cung cấp nước sạch ổn định cho nhân dân.

MẠNH THẮNG

Các cơ sở khuyến học thành phố khen thưởng gần 1,72 tỷ đồng

Đến nay, thành phố Thái Bình có 37 hội khuyến học cơ sở, 463 chi hội, 130 ban khuyến học dòng họ với hơn 54.900 hội viên, chiếm 29,7% dân số. 100% hội, chi hội, ban khuyến học dòng họ đã vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ trên 4,2 tỷ đồng khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm, hội khuyến học cơ sở đã khen thưởng 22.375 suất với số tiền gần 1,72 tỷ đồng; hỗ trợ 844 suất với số tiền 124,8 triệu đồng.

Năm 2018, Hội Khuyến học thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; thực hiện tốt công tác vận động các gia đình, dòng họ, cộng đồng tăng ký phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài; tích cực vận động các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ quỹ khuyến học, tham gia phong trào "3 mạnh", "3 cần"; làm tốt công tác động viên, khen thưởng học sinh giỏi.

MINH NGUYỆT

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VŨ THƯ Kỷ giao ước thi đua năm 2018

Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, phát động và kỷ giao ước thi đua năm 2018.

Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư hiện có 9.537 công nhân viên chức lao động, trong đó đoàn viên 8.992 người, sinh hoạt tại 165 công đoàn cơ sở. Năm 2017, các cấp công đoàn trong huyện đã thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Trong năm, công đoàn đã trao hàng nghìn suất quà, 5 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động về tiền lương, BHXH, BHYT được các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định. Các phong trào thi đua được các công đoàn cơ sở tích cực phát động; số lượng công đoàn cơ sở và số đoàn viên tăng so với năm 2016.

Năm 2018, nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư đề ra là tổ chức thành công Đại hội X Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023; chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động.

Tại hội nghị, các khối công đoàn cơ sở đã ký giao ước thi đua năm 2018. Nhân dịp tổng kết, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2017 được nhận cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư.

NGUYỄN CƯỜNG

Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, đây là năm đầu tiên Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Kiến Xương chạm tới vinh quang hàng mơ ước "Đón đầu năm 2017". Được nhận cờ thi đua xuất sắc của BHXH Việt Nam. Chưa bao giờ không khí phấn khởi lại tràn ngập trong khắp cơ quan và trên gương mặt tất cả cán bộ, viên chức của BHXH huyện Kiến Xương như hôm nay. Nơi ấy - mùa xuân mới, xuân Mậu Tuất dường như cũng đến sớm hơn.

Giám đốc Mạc Thanh Hải, người mà tôi từng làm việc và quen biết từ những ngày anh làm Giám đốc BHXH huyện Thái Thụy về bây giờ là Giám đốc BHXH huyện Kiến Xương. Có người trong ngành nói với tôi: Anh là người linh xông pha trận mạc. Đang làm Giám đốc BHXH huyện Thái Thụy, công việc đã vào nền nếp, nơi ấy anh cũng gần bố suốt 10 năm, năm nào đơn vị cũng hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Thế rồi, đầu năm 2016, anh lại về làm Giám đốc BHXH huyện Kiến Xương. Việc đầu tiên phải làm là tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN KIẾN XƯƠNG Nơi mùa xuân đến sớm

huyện với công tác BHXH nói chung và cơ quan BHXH huyện nói riêng. Ban Thường vụ Huyện ủy dành thời gian nghe báo cáo, sau đó Chỉ thị số 08 được ban hành. Triển khai đến tất cả các cơ sở đảng từ huyện đến các xã, thị trấn. Đây là huyện thứ hai sau Thái Thụy có được sự quan tâm hiệu quả của cấp ủy. Như luồng gió mới, sinh khí mới, tạo động lực mới để BHXH huyện Kiến Xương thật sự có chuyển biến tích cực, guồng máy hoạt động nhịp nhàng hơn, kỷ cương, kỷ luật được siết chặt, mọi cán bộ, viên chức làm việc theo đúng nội quy, quy định của cơ quan. Năm đó, BHXH huyện Kiến Xương hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2017, khó khăn đặt ra là: công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH chưa tương xứng với tiềm năng của một huyện đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Nhiều doanh nghiệp mới đầu tư

vào huyện, đang trong quá trình khởi động nên khó khăn cho việc kê khai, quản lý đối tượng. Điện báo phủ BHYT còn thấp so với yêu cầu, tình trạng bộ chỉ quỹ BHYT chưa được khắc phục... Trong rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tồn tại trên có nguyên nhân do khách quan là các chính sách BHXH luôn thay đổi, làm khó cho bản thân những người đang thực thi trách nhiệm và tác động đến tư tưởng, nhận thức của chủ sử dụng lao động và người lao động. Việc thực hiện chế độ "một cửa" của BHXH huyện Kiến Xương tuy có kết quả nhưng chưa tương xứng với sự kỳ vọng. Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của BHXH tỉnh cộng với nguồn lực của mình, BHXH huyện Kiến Xương đã đầu tư hàng trăm triệu đồng cải tạo, mua sắm trang thiết bị làm việc cho cán bộ, viên chức. Sau Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Huyện ủy, BHXH huyện tham mưu

cho UBND huyện tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các xã, thị trấn, phấn đấu nâng điện báo phủ BHYT của huyện lên 87% dân số, đạt mục tiêu đề ra, đưa từ mức 81,5% trước đây lên 87% là thành công rất lớn trong năm 2017. Phối hợp với các phòng chuyên môn của BHXH tỉnh tổ chức 7 buổi đối thoại về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Kết quả, có gần 50.000 người tham gia BHYT hộ gia đình, tăng 9.000 đối tượng so với cùng kỳ. Đến nay có 6 xã đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng hộ gia đình làm nông nghiệp, có 206 công nhân bình, với 206 thẻ BHYT. Năm 2017, có những điểm nhấn rất đáng nhớ của BHXH huyện Kiến Xương là: phát triển đồng đều trên tất cả các mặt như: công tác phát triển đối tượng, tăng 35,9% so cùng kỳ, con số tuyệt đối là

mở rộng 9 đơn vị, 561 lao động; phát triển mới 96 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đưa số đối tượng tham gia lên 1.015 người, tăng 9,3% so cùng kỳ. Kết thúc năm 2017, toàn huyện Kiến Xương có 184.000 người tham gia BHYT, tăng 4,1%, chiếm 87% dân số; bàn giao 97% số sổ BHXH cho người lao động quản lý. Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN cũng được coi là năm thành công, toàn huyện thu 257.642 triệu đồng, đạt 103,5% kế hoạch năm, tăng 9,2% so cùng kỳ. Sau nhiều năm phấn đấu, số nợ BHXH, BHYT, BHTN đã giảm được 0,25%, chiếm 0,43% kế hoạch thu và là năm về đích sớm. 100% số trường học và 100% học sinh tham gia BHYT.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác chi, trả quyền lợi cho đối tượng nên năm qua BHXH huyện Kiến Xương làm tốt công tác phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức chi trả kịp thời; thanh quyết toán lương hưu, trợ cấp BHXH bảo đảm đúng quy định, an toàn. Năm 2017, BHXH huyện Kiến Xương quyết toán kinh phí chi trả 404.484 triệu đồng. Tiếp nhận và giải quyết nhanh,

chính xác các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của đối tượng. Làm tốt công tác kiểm tra việc chi trả, quản lý đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Kiểm tra công tác khám chữa bệnh bằng BHYT trong và ngoài giờ, nhất là những đối tượng có chi phí khám chữa bệnh lớn, ngăn ngừa tiêu cực và hạn chế bội chi khám chữa bệnh. Thường xuyên kiểm tra bệnh nhân diện trị nội trú theo quy định.

Năm 2017 đã đi qua. Đầu ấn để lại trong tình cảm các đối tượng đang thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT từ BHXH huyện Kiến Xương chính là: sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm của 23 cán bộ, viên chức. Đó là phần thưởng lớn hơn mọi phần thưởng mà họ xứng đáng được nhận. 6 cá nhân được Giám đốc BHXH tỉnh tặng giấy khen, dường như cũng vui hơn khi tập thể mà họ đang làm việc, cống hiến cho sự nghiệp an sinh xã hội được công nhận tập thể xuất sắc và được BHXH Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2017. Mùa xuân mới về sớm hơn với BHXH huyện Kiến Xương.

PHẠM VIỆT THANH

(Báo Công Thương)

HỘI NÔNG DÂN XÃ VŨ LẠC Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Những năm qua, cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội Nông dân xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Hội Nông dân xã Vũ Lạc hiện có 920 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội. Hội luôn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ông Lê Viết Vĩnh, Chủ tịch Hội cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, Hội thường xuyên bám sát cơ sở, khảo sát tình hình đời sống của hội viên

từ đó xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện giúp đỡ hội viên được vay vốn, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT)... giúp hội viên áp dụng có hiệu quả vào mô hình kinh tế của gia đình để tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của nhà nước để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Nhằm giúp hội viên có vốn sản xuất, Hội phối hợp với các ngân hàng, chính quyền địa phương

thực hiện chính sách tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân được tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Hội là hỗ trợ nông dân tận dụng quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh 300 triệu đồng cho 10 hộ vay thực hiện dự án chăn bò sinh sản. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận ủy thác và tín chấp với dư nợ hơn 9 tỷ đồng cho 311 lượt hội viên vay. 100% hộ vay đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Tổ chức cung ứng trên 200 tấn phân bón trả chậm, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp và tiếp cận nguồn phân bón chất lượng tốt. Ngoài ra,

Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở 47 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 3.325 lượt hội viên. Thường xuyên vận động hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trên địa bàn tích cực ủng hộ, giúp đỡ hội viên nghèo bằng cách hỗ trợ cây, con giống; giúp vay vốn; chia sẻ kinh nghiệm sản xuất... để từ đó cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. 5 năm qua đã có 3.650 lượt hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét gần 2.950 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc trong việc hỗ trợ, giúp hội viên nghèo vươn lên.

Ông Đặng Xuân Bang, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Văn Động Nam cho biết: Những năm qua, Chi hội luôn tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó tập trung duy

vùng sản xuất chuyên màu theo hướng sản xuất hàng hóa. Phối hợp với các đoàn thể trong thôn vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT tại xã, thôn về chăm sóc và trồng các loại cây rau màu, thu hút 120 lượt hội viên tham gia. Chi hội có 47/106 hội viên trực tiếp tham gia sản xuất chuyên màu với diện tích 21,25 mẫu. Tận dụng lợi thế đất cát, đất pha cát, nhiều hộ đã năng động, mạnh dạn chuyển đổi từ cây lúa sang trồng rau màu, cho thu nhập cao gấp 2 - 3 lần cây lúa, trung bình đạt 120 triệu đồng/ha. Tiêu biểu như mô hình chuyển 2 mẫu từ cây lúa sang chuyên màu của gia đình hội viên Đỗ Xuân Thắng cho thu nhập hơn 170 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương. Hay mô hình dưa leo, dưa lê, rau các loại cho thu nhập trên 50 triệu đồng của gia đình ông Nguyễn Văn Hiến...

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân xã Vũ Lạc tiếp tục vận động hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu

nước, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nội dung chương trình hành động gắn với các phong trào, nhiệm vụ như nông dân thi đua sản

xuất, kinh doanh giỏi, nông dân đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.

ĐỨC DŨNG



Cây màu mang lại thu nhập cao gấp 2 - 3 lần cây lúa.